



ประกาศสำนักการแพทย์  
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก.ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ มาใช้กับการ ประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/หน่วยงาน	ได้รับการคัดเลือกให้ ประเมินเพื่อรับเงิน ประจำตำแหน่ง จำนวน (บาท)
๑	นางกรรณิกา ศิริโรจน์ธัญโชค	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพล. ๑๕๔)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลสาครกระบัง- กรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์	๓,๕๐๐

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นางสาวสุภาพร กรลักษณ์)

รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

## สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางกรรณิกา ศิโรรัตน์ธัญโชค  
เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและ การปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ใน มาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือ ได้รับการยกเว้นจาก ก.ก.แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรง ตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่ง ในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ(ถ้ามี)</p>	<p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต</p> <p>- อายุราชการ ๑๐ ปี ๙ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ค. ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการหรือเทียบเท่า เป็นเวลา ๒ ปี ๕ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ก.ย. ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เป็นเวลา ๑๐ ปี ๙ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ค. ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ การผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๕๐๑๑๒๐๐๘๔๕</p>
<p>๒. การพิจารณาคูณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชา ประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p>	<p>- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๙๒</p>
<p>๓. อื่นๆ (ระบุ)..... .....</p>	

## เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางกรรณิกา ศิริรัตน์ธัญโชค  
เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

## ๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยโรคหอบหืด

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๕ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๐)

ขณะดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ด้านการพยาบาล (ตำแหน่งเลขที่ รพล.๑๕๔)

สังกัด ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร

สำนักงานแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน  
ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

จัดทำกรณีศึกษาเรื่องการพยาบาลผู้ป่วยโรคหอบหืดผู้ป่วยหญิงไทย อายุ ๘๑ ปี สถานภาพสมรสคู่  
เชื้อชาติไทย นับถือศาสนาพุทธ HN ๒๔๐๑๔/๕๗ AN ๗๔๖/๖๐ ๖ ชั่วโมงก่อนมาโรงพยาบาล มีอาการ  
หอบเหนื่อย ไอ ไม่มีเสมหะ ประวัติเดิมเป็นโรคหอบหืดแรกรับที่ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลลาดกระบัง  
กรุงเทพมหานคร วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี มีอาการหอบเหนื่อย อัตราการหายใจ  
๓๖ ครั้งต่อนาที ค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนทางหลอดเลือดแดงปลายนิ้วได้ร้อยละ ๘๕ ให้ออกซิเจน  
Mask c bag ๑๐ LPM ดูแลพ่นยาขยายหลอดลม Ventolin NB และ Beradual NB ทุก ๑๕ นาที ๔ ครั้ง  
ดูแลให้ยา Dexamethasone ๘ mg IV เสียงปอด wheezing both lung สังเกตเสียงปอด ผู้ป่วย  
หอบเหนื่อยมากขึ้นแพทย์ใส่ท่อช่วยหายใจทางปาก ใส่สายให้อาหารทางจมูก ใส่สายสวนปัสสาวะ  
ให้ยาปฏิชีวนะทางหลอดเลือดดำ ส่งตัวเข้ารับการรักษาที่หอผู้ป่วยหญิง ปัญหาทางการพยาบาลผู้ป่วยรายนี้  
คือ ผู้ป่วยมีภาวะเนื้อเยื่อพรวงอกออกซิเจนเนื่องจากประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนก๊าซลดลง ผู้ป่วยไม่สุขสบาย  
จากการใส่ท่อช่วยหายใจ ผู้ป่วยวิตกกังวลเนื่องจากขาดความเข้าใจในแผนการรักษาพยาบาล ผู้ป่วยขาด  
ความรู้ในการดูแลตนเองเกี่ยวกับโรคเมื่อกลับบ้าน การดำเนินการพยาบาลตามแนวทางและปัญหา  
ทางการพยาบาลผู้ป่วยรายนี้คือ ต่อเครื่องช่วยหายใจเข้ากับท่อหลอดลมทางปาก ปรับเครื่องช่วยหายใจ  
ให้สัมพันธ์กับผู้ป่วย ให้อาหารพ่นยาขยายหลอดลม ให้อาเจีตลดอาการอักเสบของหลอดลม ให้อาหารปฏิชีวนะ  
ทางหลอดเลือดดำ ติดตามผลเพาะเชื้อต่างๆ จัดสิ่งแวดล้อมให้ได้รับการพักผ่อน สร้างสัมพันธภาพเพื่อให้  
ผู้ป่วยเกิดความไว้วางใจ อธิบายให้ผู้ป่วยทราบการดำเนินของโรค แผนการรักษา และความก้าวหน้า  
ของโรค เพื่อให้ผู้ป่วยเกิดกำลังใจและให้ความร่วมมือในการพยาบาล วางแผนจำหน่ายผู้ป่วยโดยประเมิน  
ความรู้ของผู้ป่วยและญาติ ให้คำแนะนำกับผู้ป่วยและญาติเรื่องการสังเกตอาการของตนเอง การงดและ  
หลีกเลี่ยงควันบุหรี่ การพ่นยาขยายหลอดลมอย่างถูกวิธี หากมีอาการหอบเหนื่อยกำเริบ แนะนำให้  
พ่นยาขยายหลอดลมเบื้องต้นอาการไม่ดีขึ้น ควรรีบมาพบแพทย์ หลีกเลี่ยงสิ่งแวดล้อมที่กระตุ้นให้  
หอบเหนื่อย เช่น ควันบุหรี่ ฝุ่นละออง รับประทานยา และพ่นยาขยายหลอดลมตามแพทย์สั่ง พักผ่อน  
ให้เพียงพอ หลีกเลี่ยงภาวะเครียด ทำจิตใจให้สบาย ออกกำลังกายอย่างเหมาะสมและสม่ำเสมอ

มาพบแพทย์ตามนัด แพทย์อนุญาตให้ผู้ป่วยกลับบ้านในวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาล ๕ วัน

#### ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. ได้รับความรู้ทางวิชาการ นำความรู้มาเผยแพร่แก่บุคลากร พัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยโรคหอบหืด

๒. ได้นำความรู้มาใช้ในการพัฒนากระบวนการพยาบาลกับผู้ป่วยโรคหอบหืด

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
ชื่อข้อเสนอ สื่อการสอนผู้ป่วยโรคหอบหืด

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้หอผู้ป่วยหญิงมีแผนการสอนผู้ป่วยโรคหอบหืด

๒. เพื่อให้พยาบาลในหอผู้ป่วยหญิงได้ใช้แผนการสอนผู้ป่วยโรคหอบหืด

เป้าหมาย

๑. ผู้ป่วยโรคหอบหืด หรือญาติมีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวหลังจากได้รับการสอน

๒. ผู้ป่วยโรคหอบหืดทุกรายได้รับการสอนตามแผนการสอนเรื่อง การดูแลผู้ป่วยโรคหอบหืด

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. เพื่อเป็นแนวทางแก่พยาบาลหอผู้ป่วยหญิง ให้ความรู้กับผู้ป่วยโรคหอบหืด

๒. เพื่อให้พยาบาลหอผู้ป่วยหญิง เกิดความมั่นใจในการสอนผู้ป่วยโรคหอบหืด

๓. เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารกับผู้ป่วยโรคหอบหืดทุกรายในหอผู้ป่วยหญิง